

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## ANAN – อ้อยอิง ก็แปลว่า อาจอู่นใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** จริงๆ จะหาข้อความที่โดนๆ หน่อย แต่ก็หาไม่ค่อยจะได้แล้วละนะ

เขียนมาหลายปีแล้ว คารมจะหมดกระเป่าอยู่แล้วละครับ อาจจะเหลือไว้ไปปล่อยใน Live ทาง TH UTRADE กันต่อในวันหน้าก็แล้วกัน... จริงๆ ก็มีแฟนคลับที่น่ารัก ตามถึงเรื่องที่ตรงกันข้ามกับเรื่อง "อ้อยอิง" ด้วยนะ ก็น่าจะเป็นเรื่อง อากา "ซีหลังเสือ" ว่ามันเป็นแบบไหน อะไรยังไง หรือ จะดูหุ้นตัวอย่างได้แบบไหนบ้าง ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่น่ารัก และที่ยังติดตามผลงานกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องของอากาบอกว่าหุ้นตัวนั้น มีคนซีหลังเสืออยู่หรือไม่ ก็ไม่ยากหรอกครับ แค่ออกกราฟหุ้น แล้วให้ท่านไปนั่งดูรายละเอียด ท่านก็จะพอรู้ได้แล้วว่า การแกว่งตัวแบบไหน เล่นแบบไหน ก่อนหน้านั้นเป็นมายังไง ก็จะไม่ยากแล้วละครับ ต่อไปท่านก็จะเห็นได้เองในหุ้นหลายๆ ตัว ว่า เขาซีหลังเสืออยู่หรือเปล่า... แต่ที่จะยากๆ หน่อย ก็คือ จะรู้ได้อย่างไรกันเล่า เขาจะไปลงจากหลังเสือตอนไหน แล้วถาลง จะลงยังไง ให้ตัวเองปลอดภัย อาจจะหาคนมาเป็นเหยื่อล่อเสือ หรือจะหาคนมาซีแทนหรือไม่... แต่เชื่อเถอะ คนที่ซีหลังเสือแทน อาจจะมารู้อีกทีก็ได้ว่า ที่นั่งอยู่นั้น ไม่ใช่หลังเสือ แต่อาจจะเป็น "ยอดดอย" เสียมากกว่า... ถ้าจะเอาง่ายๆ ตอนนั้น เห็นชัดๆ เลยนั้น ลองไปดูที่หุ้น ZMICO เลยแหละครับ ซึ่งก็ได้บอกแฟนคลับที่น่ารักไปแล้วในวันก่อน แล้ววันวาน ก็ทำให้เห็นชัดเจนขึ้นมาได้ทันตา... แล้วปัญหาตรงนั้นแหละ เขาจะไปลงหลังเสือตอนไหน ตรงราคาไหน ส่วนเนื้อใ้จะอาจจะยากหน่อย การลงหลังเสือ อาจจะเร็วก็ได้ หรือ ช้าก็ไม่แปลก จะไป 8-10 แล้วจะยังซีหลังเสือ ก็ได้

**ดูตามเกม...** ส่วนตัวนี้ ยังไม่มีอาการที่กล่าวมาข้างต้นเลยนะ อาจจะเหมือนหุ้นหลายตัว

ที่ออกอาการ อ้อยอิง ริ่งตามเส้น ริ่งตามลู่ อาจจะมึบบางวันบวก อีกวันจะลบก็ได้ แต่อยู่ในเส้นในลู่

- แนวรับ** : ... 2.22-2.20 (หลักๆ อยู่ต่ำกว่า 2.10 เป็นพอ)
- เป้าหมาย** : ... 2.30 ยืนได้ อาจจะคาดหวังกันได้ถึง 2.60-2.70

Price Chart...(ANAN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ANAN...** เคยกล่าวถึงวิธีการดูด้วย ADX และ DI+DI- ไปแล้วนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาใจง่าย ๆ และในภาพที่เห็นนี้ ก็เริ่มจะมีการเหยียบคันเร่งแล้วด้วย นั่นแปลว่า เริ่มนำสนใจมากยิ่งขึ้น หรือ ถ้าดูสัญญาณของ MA. ในภาพนี้นั้น ก็อย่ารีบไปอ่านค่าสัญญาณ RSI หรือต่อให้ RSI อยู่ในระดับ Overbought แล้วก็ตาม อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าอ่านสัญญาณถูกต้องตามขั้นตอนนะครับ อันนี้ ก็เอาไว้ไว้ว่ากันอีกที ถ้ามีเวลา จะได้เล่าไปพร้อมๆ กับอากาซีหลังเสือ ด้วยก็ได้... ส่วนเป้าหมายข้างต้นนั้น เอามาจากระดับแนวต้านทางโครงสร้าง แต่ถ้าจะเอาแบบสุดๆ ในระยะกลางๆ ขึ้นไป ตามรูปแบบ MA. นั้นก็จะหวังกันได้ถึง 4+/- กันเลย แต่ก็ไม่เสมอไปนะหุ้นนี้